

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สินค้าเกษตรพาเหรดราคาเพิ่ม ไข่ไก่เข้าช่วงขาขึ้นแต่ยาง-ปาล์มยังดิ่ง
๒. ดันเส้นทางR๑๒ จุดเชื่อมต่อชน'สินค้าไทย'เข้าตลาดจีน
๓. ชี้ช่องทางส่งสินค้าเกษตรบุกตลาดจีน
๔. เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาส่งออกข้าวไปจีน
๕. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ร่วมยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
๖. กสส.จัดงานขายสินค้าราคาถูก ดึงเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ล.
๗. จัดที่ดินแปลงว่างอุทัยธานี ให้เกษตรกร
๘. เดินเครื่องมาตรการช่วยแล้ง
๑๐. เสนอตั้งบีกกรมชลสัปดาห์หน้า
๑๑. สมคิด สั่งพักหนี้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง
๑๒. จัดมาตรการรับมือภัยแล้ง ๓๓๕สถานีส่งน้ำเพาะปลูก
๑๓. เร่งจัดมาตรการรับมือภัยแล้งปีหน้า
๑๔. ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
๑๕. เกาะข้าวเกษตร
๑๖. ส.ป.ก.ตั้งงบช่วยเหลือเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยโพสต์  
มติชน  
  
มติชน  
ข่าวสด  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# สินค้าเกษตรพาเหรดราคาเพิ่ม ไข่ไก่เข้าช่วงขาขึ้นแต่‘ยาง-ปาล์ม’ยังดิ่ง

นายเลอศักดิ์ วัชรตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2558 สูงขึ้น ร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่ โดยมีมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการยังมีอย่างคั่งเนื่อง

สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ โดยยางพารา ราคาตกลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ส่วนไก่เนื้อ ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2558 กับเดือนสิงหาคมปี 2557 ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.35

สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุก ร ไข่ไก่ และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาตกลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีนยังมียางในสต็อกอยู่มาก สุก ร ไข่ไก่ และไข่ไก่ ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับเดือนกันยายน 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปี 2557 ลดลง ร้อยละ 11.12 สินค้าสำคัญที่

ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุก ร ไข่ไก่ และไข่ไก่ เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.11 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ลำไย ลองกอง และไข่ไก่ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด เงาะ และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2558 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง

# ดันเส้นทาง R12 จุดเชื่อมต่อ ชน‘สินค้าไทย’เข้าตลาดจีน



ที่มา : กองส่งเสริมเศรษฐกิจสืบพันธุ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

**ก**รมวิชาการเกษตรเสนอเร่งพัฒนาเส้นทาง R12 ต้นขีที่พิธีสารส่งออกนำเข้าผลไม้ระหว่างไทย-จีน ซึ่งระยะทางสั้นกว่า R9 สินค้าถึงปลายทางเร็วขึ้น ค่าขนส่งถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ ด้านสศก.เผยมูลค่าการค้าในอาเซียน 7 เดือนแรกมูลค่ารวมกว่า 2 แสนล้าน

จากการสำรวจเส้นทาง R12 ของกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครพนม-คำม่วน แคว้นคำม่วน สปป.ลาว-จังหวัด Quang Binh จังหวัด Lang Son ของเวียดนามเข้าสู่จีน โดยผ่านด่านผิงเสียงหรือโหย่ว อี้กวาน) มณฑลกว่างซี เพื่อศึกษาข้อมูล ก่อนจัดทำร่างพิธีสารการส่งออกนำเข้าผลไม้ผ่านเส้นทาง R12 ระหว่างไทย-จีน และขยายช่องทางส่งออกสินค้าผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน เนื่องจากเส้นทาง R12 มีระยะทาง 823 กิโลเมตร(กม.) สั้นกว่า R9 ที่ยาวถึง 1,090 กม. ใช้เวลาในการขนส่งสินค้าน้อยกว่า และค่าขนส่งต่ำกว่า ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกได้ ทำให้สินค้าผลไม้ไปถึงตลาดปลายทางเร็วขึ้น ลดอัตราการสูญเสียได้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เส้นทาง R12 สามารถสร้างเส้นทางหลักในการลำเลียงสินค้าเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่จีนตอนใต้ได้ แต่เส้นทางนี้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งสภาพถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลานสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า รั้วค้ำ และปั้มน้ำจัน รวมถึงกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเช่นปัญหาการจำกัดความเร็วรถ เวลาปิด-เปิดด่านและแนวปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าที่แตกต่างกันของ สปป.ลาว และเวียดนาม

### พบระยะทางใกล้กว่าเส้นทาง R9

หากเร่งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เส้นทาง R12 เป็นเส้นทางในความร่วมมือระหว่างไทย-จีน จะช่วยให้เส้นทาง R12 มีศักยภาพมากขึ้น ยังขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลไม้ไทยในจีนสูงขึ้น "จากการสำรวจการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนตามเส้นทาง R12 และ R9 พบว่า ปีที่ผ่านมามีการขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น มีผลมาจากไทยเข้าสู่จีนทางด่านผิงเสียง ประมาณ 50% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดจากไทยไปจีน ทำให้ผลไม้ที่นำขึ้นทางเรือ ที่เมืองเสิ่นเจิ้น และ

แม้ค่าขนส่งสินค้าทางบกจะแพงกว่า แต่ระยะเวลาสั้นกว่า ขยายผลไม่ได้สดกว่า ได้ราคาดีกว่า

»อนันต์ สุวรรณรัตน์

ทางโจว ลดลงถึง 50% แม้ค่าขนส่งสินค้าทางบกจะแพงกว่า แต่ระยะเวลาสั้นกว่า ทำให้ขยายผลไม่ได้สดกว่าได้ราคาดีกว่า" นายอนันต์ กล่าว เอกชนจีรูดัน "R12" เส้นทางขนส่งผลไม้ นายอนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้ผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R12 เข้าสู่

ประเทศทางด่านผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านสากล เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่ได้ผูกขาดโดยพิธีสารฯ ด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรค สำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามารถระหว่างไทย-จีน ผู้ประกอบการจึงขอให้ภาครัฐช่วยเร่งเจรจาระดับรัฐต่อรัฐ เพื่อผนวกเส้นทาง R12 เป็นเส้นทางขนส่งผลไม้ตามพิธีสารฯ เช่นเดียวกับ R9 เพื่อใช้ขนส่งผลไม้ไทยไปยังจีนโดยตรง จะช่วยลดปัญหาพ่อค้าคนกลางชาวเวียดนามได้

"ผลไม้ไทยที่ลำเลียงไปตามเส้นทาง R12 ขณะนี้ จะถูกขายต่อให้พ่อค้าคนกลางในเวียดนามก่อน ที่จะส่งเข้าสู่จีนทางด่านผู้จิว ซึ่งเป็นด่านชายแดน ถ้าหากไทยสามารถผนวกเส้นทาง R12 ให้อยู่ภายใต้พิธีสารฯไทย-จีนได้ คาดว่า จะเสริมศักยภาพการส่งออกสินค้าผลไม้ไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดประตูทางการค้าและขยายช่องทางกระจายผลไม้สู่จีนเพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในจีนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทยด้วย" นายอนันต์ กล่าว

## ชี้ช่องทางส่ง สินค้าเกษตร บุกตลาดจีน

**พรศุภกุล** มหาวิทยาลัย  
เกษตรฯ แนะนำเส้นทางอาร์  
3 เอสงักผลไม้ติดตลาดจีน

นายกำปนาท เพ็ญสุภา  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐ  
ศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จาก  
การศึกษาศักยภาพและการ  
บริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตร  
ในอาเซียน ภายใต้ประชาคม  
อาเซียน ร่วมกับศูนย์ติดตาม  
และพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร  
พบว่า มีเส้นทางขนส่งสินค้า  
เกษตรจากไทยไปยังตลาด  
อาเซียนและคู่ค้าที่สำคัญ เช่น  
จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลาย  
เส้นทาง

ทั้งนี้ เส้นทางที่มีศักยภาพ  
ที่สุด คือ เส้นทางอาร์ 3 จาก  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงนคร  
คุนหมิงของจีน ซึ่งหลังจากเปิด  
ใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพ  
ไทย-ลาวแห่งที่ 4 ทำให้การ  
ขนส่งสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องส่ง  
สินค้าลงเรือ ซึ่งทำให้เสียเวลา  
และสินค้าเกษตรเสียหาย

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ  
ในเส้นทางดังกล่าว คือ ผักและ  
ผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด  
เงาะ มะพร้าวอ่อน กุ้งหอม  
กล้วยไข่ จากไทยและ สปป.ลาว

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางอื่น  
ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้แก่ เส้นทางระเบียงด่านใต้  
หรือเซาท์เทิร์น คอร์ริดอร์  
จาก จ.สระแก้ว ไปยังท่าเรือ  
หวุงเต่าของเวียดนาม เหมาะ  
สำหรับสินค้าอาหารทะเลและ  
ผักผลไม้ เส้นทางอาร์ 9 จาก  
จ.มุกดาหาร ผ่าน สปป.ลาว  
เวียดนาม ไปยังจีน สำหรับการ  
ขนส่งยางพารา น้ำตาล ผักและ  
ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค  
และเส้นทางเลียบชายฝั่งด้าน  
ใต้ เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และ  
เวียดนาม ที่ขนส่งสินค้าได้  
ปริมาณมากและมีต้นทุนถูก

นอกจากนี้ภาคเอกชนยังต้องการให้ภาครัฐช่วยผลักดันความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(CBTA)มีผลในทางปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้รถบรรทุกทะเบียนไทย ส่งผลไม้ไปยังชายแดนเวียดนาม-จีนได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าและการส่งออก และลดปัญหาความบอบซ้ำของผลไม้จากการเปลี่ยนถ่ายรถขนส่งสินค้าด้วย

#### **การค้าอาเซียน 7 เดือนกว่า 2 แสนล้านบาท**

นายคณิต ลิขิตวิทย์ ภาควิชา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ(สศท.) กล่าวว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร(KOFC) ได้ศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เบื้องต้นพบว่า ปี 2558 ช่วง(ม.ค.-ก.ค.) สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท มูลค่าส่งออก 150,683 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ 0.52%

สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้จำพวกลำไยสด ทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้านำเข้า ได้แก่ รั้งนกนางแอ่น น้ำมันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ำมันมะพร้าว โกลี ปลาและผลิตภัณฑ์

สำหรับเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากไทย ที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่สำคัญ เช่น จีน ด้วยเส้นทาง R3A ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงนครคุนหมิง ประเทศจีน การขนส่งสินค้าไทยไปจีนพบว่า มีพ่อค้านำสินค้าไทยขนถ่ายรถบรรทุกเล็ก เพื่อแปลงเป็นสินค้าลาว เนื่องจากเสียภาษีน้อยกว่า

#### **สะพานไทย-ลาว 4 เพิ่มความสะดวก**

หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานไทย-ลาว แห่งที่ 4 ช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือ สินค้าเกษตรส่งออกคือผักและผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กุ้งหอม กุ้งไข่ จากไทย

เส้นทาง R9 จ.มุกดาหาร ผ่าน สหวันเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชายแดนลาว-เวียดนาม ได้มีการเริ่มใช้งานแบบ One stop service ช่วยให้การผ่านแดนสะดวกมากขึ้น



## เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาส่งออกข้าวไปจีน

เกษตรฯ เร่งขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-ผู้แปรรูปข้าว แก้ปัญหาส่งออกไปจีน ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย ตัดวงจรแมลงศัตรูพืช-วัชพืชติดไปกับสินค้า หวั่นบานปลาย กระทบส่งออกระยะยาว

**นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร** เผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย ซึ่งแต่ละปีจีนได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวจากไทยสูงมาก โดยปีที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกข้าวไปจีนรวมกว่า 773,684.51 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 23,709.44 ล้านบาท มีทั้งข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวผสม และข้าวแดง และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 นี้ ได้มีการส่งออกแล้วกว่า 174,436.38 ตัน มูลค่า ประมาณ 5,051.53 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ตรวจพบปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากไทย โดยพบวัชพืชติดไปกับสินค้าข้าว โดยเฉพาะเมล็ดซีเหล็กย่าน (Mikania micrantha) ซึ่งเป็นวัชพืชรากกันของจีน ติดไปกับปลายข้าวขาว ปลายข้าวเหนียว และขอให้ไทยสืบหาสาเหตุที่เกิดปัญหา รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่ส่งออกไปจีนด้วย

นอกจากนั้น จีนยังกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสำหรับสินค้าข้าว

โดย AQSIQ ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและส่งออกข้าว ในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าข้าวไปยังจีน ต้องดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อ AQSIQ ผ่านหน่วยงานราชการของประเทศที่ส่งออก ขณะเดียวกัน ยังต้องดำเนินการตรวจประเมินด้วยสุxonานามัยพืช การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ขึ้นทะเบียนด้วย แล้วจัดส่งชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินให้ AQSIQ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมส่งเอกสารให้ AQSIQ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อจะได้พิจารณาประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ AQSIQ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้นจะไม่รับดำเนินการตรวจสอบสินค้าของผู้ผลิตและผู้ส่งออก จากต่างประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

“กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เร่งรวบรวมรายชื่อ และที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของจีนโดยเร็ว พร้อมร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าข้าว และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อส่งออกไปจีนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าข้าวไทย ป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไปจีนในระยะยาว” นายอนันต์กล่าว

## กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

5 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดขึ้นสหกรณ์จำนวน 8,173 แห่งทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงและยกระดับสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้เหลือสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องเพียง 100 แห่งเท่านั้น

"สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่ต้องแก้ไขจะถูกตรวจรอบบัญชีอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริต หากประเมินแล้วพบว่าสหกรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีการทุจริตก็จะต้องสั่งการให้สหกรณ์แก้ไข โดยอาศัยมาตรา 22

ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อระงับการดำเนินกิจการ หรือการสั่งปลดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาคตามสภาพปัญหาของแต่ละสหกรณ์ต่อไป"

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ สามารถทำงานได้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรู้เท่าทันและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

**กสส. จัดงานขายสินค้าราคาถูก  
ดึงเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 110 ล.**

1๕ นายโอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงน้อมรับนโยบายดังกล่าวมาจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูกยุติธรรม โดยล่าสุดในวันที่ 21-25 กันยายนนี้ ได้นำกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในสังกัดสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 400 บูธ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์คุณภาพลดราคาถึง 15% เพื่อคืนกำไรให้แก่สังคม พร้อมกับมีกิจกรรมสวัสดิการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสอนอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งมีกิจกรรมนาทีทองที่เปิดให้มีการเลือกซื้อสินค้าราคาต้นทุนอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าโดยรวมในงานไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะมีการคืนกำไรให้สังคมไม่น้อยกว่า 1-2 ล้านบาท

"ในการจัดงานคืนกำไรให้แก่สังคมก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดงานดังกล่าวไปแล้วกว่า 35 จังหวัด มียอดจำหน่ายโดยรวม 60 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะมีการเดินสายจำหน่ายสินค้าเพื่อคืนกำไรให้แก่ประชาชนครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมียอดจำหน่ายทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 110 ล้านบาท และจะสามารถคืนกำไรให้แก่ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท"

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 จากการศึกษาเรื่องของสหกรณ์ คาดว่าจะมีสหกรณ์ที่สามารถรองรับการกระจายสินค้าราคาถูกถึงมือประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 150 แห่ง โดยจากนี้ไป การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ นอกจากการช่วยเหลือสมาชิกด้วยตนเองแล้ว กรมฯ ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งเน้นถึงการช่วยเหลือสังคมควบคู่กันไปด้วย



## จัดที่ดินแปลงว่าง ‘อุทัยธานี’ ให้เกษตรกร

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม เปิดเผยว่า กรมที่ดินกระทรวงการมหาดไทยที่ดินแห่งชาติ (กทช.) เห็นชอบให้นำพื้นที่แปลงว่าง ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เคยใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สวนป่าห้วยระบำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ด.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื้อที่ 3,324 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา นำมาจัดให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำลังดำเนินการตรวจสอบ และคัดกรอง คุณสมบัติของเกษตรกรที่มายื่นขอรับการจัดที่ดินทำกินทั้งหมด 9,218 ราย แยกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม (ส.ป.ก.) 9,018 ราย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่สวนป่าห้วยระบำ 182 ราย และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ทุ่งแฝกอีก 128 ราย

สำนักงานสหกรณ์จ.อุทัยธานีได้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก-ระบำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกร จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด แผนการผลิตพืช สัตว์และการประมง และจัดทำแผนงานพัฒนาพื้นที่ทั้งในส่วนของแปลงเกษตรและแปลงที่อยู่อาศัย กทช.จังหวัดได้เห็นชอบแผนงาน โครงการงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่นๆ โครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพึ่งพาตนเองและครองชีพอย่างยั่งยืน โดยกทช.จังหวัดมีมติให้นำแผนงานและงบประมาณ โครงการต่างๆ นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณปี 2558-2559 วงเงิน 142,996,880 บาท

# เดินเครื่อง 8 มาตรการช่วยแล้ง

## ● เกษตรเร่งผันหลวงเติมน้ำเขื่อนเหนือ-อีสานตอนบน

พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน เห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่ 1. การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2. การชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3. การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งการจ้างแรงงานชลประทาน หรือการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะฝีมือ 4. การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และ

6. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ การปฏิบัติการผันหลวง การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 7. การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. การสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งแผนงานและโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำ



พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ยะ

เจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองเป็นลำดับแรก พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในวันที่ 25 กันยายนนี้ จะมีการประชุมจัดทำแผนงานโครงการโดยละเอียด ภายใต้กรอบมาตรการความช่วยเหลือ จากนั้นในวันที่ 8 ตุลาคมนี้จะมีการ VDO Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำ แผนงานโครงการ/มาตรการช่วยเหลือ และการประสานความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกำกับดูแล ทั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติการตามแผนได้ในวันที่ 9-23 ตุลาคม 2558 โดยให้ทีมจาก

กระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงแผนงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชน

ส่วนการบริหารจัดการนั้น จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับประเทศ และระดับจังหวัด โดยมีกรรมาธิการความคืบหน้ามายังกระทรวงเกษตรฯ เวลา 18.00 น. ของทุกวันด้วย ซึ่งจะ kick off มาตรการทั้งหมดได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังได้สั่งการกรมผันหลวงและการบินเกษตร รวมหน่วยปฏิบัติการผันหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ระดมกำลังไปปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่ได้รับผลกระทบแทน ซึ่งจะใช้เครื่องบินทั้งหมด 18 ลำ มีความมุ่งหวังเติมน้ำในเขื่อน ทั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

## เสนอตั้งบิ๊กเกอร์มชลล์ปดาคี่หน้า

3 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผยถึงกรณีเสนอให้มีการยกเลิกการแต่งตั้งนายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปเป็นอธิบดีกรมประมง และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการไปเป็นรองปลัดฯ แทนนายวิมล ว่าที่ผ่านมานายวิมล ทำหน้าที่รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ด้วย ทำให้นายวิมล ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถยื่นรายชื่อแต่งตั้งตัวเองไปเป็นอธิบดีกรมประมงได้ จึงทำหนังสือขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเลิกมติเดิม อย่างสงัดยักันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ซึ่งหลังจากนี้นายธีรภัทร ประชुरสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับความโปรดเกล้าฯ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ก็จะมาพิจารณาส่งรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการ

ระดับสูงมาใหม่ภายหลัง

สำหรับกรณีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับย้ายระดับผู้บริหารและอธิบดีทุกกรมใหม่ทั้งหมดของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะโยกจากกระทรวงทรัพย์ฯ มาแทนทุกตำแหน่ง โดยมีเหตุผลว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทำงานไม่เข้าตา รมว.เกษตรฯ กล่าวติดตลกว่า ไม่ทราบ หากปรับใหม่ทั้งหมดก็ควรจะปรับตนออกด้วยก็จะดีมาก ส่วนการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ มีชื่ออยู่แล้วจะเสนอกรม.ปลัดฯ หน้า.

## “สมคิด” สั่งพักหนี้เกษตรกรสู้ภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า วานนี้ (24 ก.ย.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้เรียกประชุมผู้บริหารของธนาคาร ๑ แห่ง ไปรวบรวมความต้องการลูกค้าตนเองประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้น เฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วย ธ.ก.ส. ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอี พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง เตรียมออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปี 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การเรียกประชุมธนาคาร เฉพาะกิจในครั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารเฉพาะกิจ ๑ แห่ง เตรียมพร้อมรับมือกับ สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าหลังจากฤดูฝนในปีนี้มีปริมาณน้ำ น้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีประมาณ 10 ล้านไร่ และเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบ 600,000 คน ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่นั้นๆ เพื่อให้ ทุกหน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้น โดย

ถือเป็นการบูรณาการภาคการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุด นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ในช่วงระหว่างนี้ จะให้เวลาธนาคารเฉพาะกิจทั้ง ๑ แห่ง ไปรวบรวมความต้องการลูกค้าตนเองประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้น จะมีการเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปมาตรการที่จะออกมาเป็นแพ็คเกจและ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยตั้งเป้าหมายของมาตรการเอาไว้ว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ ลำบาก เช่น การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท หรือพักชำระหนี้ เป็นต้น

นายอภิศักดิ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งพนักงาน ของ ธ.ก.ส.ลงไปสำรวจความต้องการของลูกค้าแล้ว หากเกิดปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรเหล่านี้มีความต้องการอะไรบ้าง ประกอบด้วย 1.มีความต้องการที่ จะพักชำระหนี้หรือต้องการเงินกู้ก้อนใหม่หรือไม่ 2.มีความต้องการประกอบ อาชีพอื่นหรือไม่ และ 3.มีความต้องการความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบ เป็นอาชีพเสริมหรือไม่ เป็นต้น

# งดมาตรการรับมือ 'ภัยแล้ง' 335 สถานีงดส่งน้ำเพาะปลูก

"สมคิด" ถกคลัง-แบงก์รัฐ เตรียมออกมาตรการรับมือวิกฤติภัยแล้งปี 59 หวังช่วยเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพ คาดสรุปมาตรการทั้งหมดสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอกรม. ระบุมีแผนผ่อนปรนภาระหนี้สินสร้างอาชีพเสริม แจกเงินเลี้ยงชีพ ด้านกรมชลฯ สั่งชลประทาน 22 จังหวัด รับมือภัยแล้ง วาง 6 มาตรการ คุมการใช้น้ำ เจ้าพระยา ห้ามสถานีสูบน้ำ 335 แห่ง สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกเด็ดขาด ย้ำแล้งคราวนี้ยาวนานกว่าทุกครั้ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอภิศักดิ์ ดันติรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุม

ร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้งวานนี้ (24 ก.ย.)

ภายหลังการประชุม นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า เป็นการระดมความเห็น และรวมพลังแบงก์รัฐ โดยมี ธ.ก.ส. เป็นแกน เพื่อพิจารณาว่าจะมีมาตรการเสริมจากมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ที่ออกมาแล้วอย่างไรได้บ้าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2559 และต้องทำงานกันอย่างบูรณาการ โดยจะสรุปมาตรการทั้งหมด

ภายในสัปดาห์หน้า ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

"รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ว่า ปีหน้าน้ำจะแล้ง เริ่มจากเดือนเม.ค. 2559 น่าจะมีมาตรการเตรียมไว้ป้องกัน ตั้งแต่ตอนนี้ ในช่วงที่ฝนยังตกไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา ก่อนแล้วค่อยมาแก้ แนวทางเบื้องต้นจำเป็นต้องให้เกษตรกรมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่วนงบประมาณยังไม่ได้กำหนด การช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหา"

ทั้งนี้ มาตรการที่เคยทำมาแล้ว อาจจะนำกลับมาใช้ครั้งนี้ ทั้งการผ่อนปรนดอกเบี้ย รวมถึงการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

↑ อ่านต่อหน้า > 4



## : งดมาตรการ

หากบางพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง หัวใจหลักของการช่วยเหลือ คือ ให้เกษตรกรดำรงชีพอยู่ได้

การแก้ปัญหาต้องทำแบบบูรณาการ เป็นมาตรการผสมผสาน และช่วยเหลือเกษตรกรในทุกกลุ่ม พร้อมกับถือโอกาสปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไปด้วย และอาจจะมีการไต่ถามภาคเกษตรเกิดขึ้นบ้าง

**คาดเกษตรกรเดือดร้อน 4.7 แสนราย**

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า วันที่ 25 ก.ย.นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน of กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามมติครม. ทั้ง 8 เรื่อง ส่วนการพักหนี้และการแจกเงิน จะเป็นการหารือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในหน้าแล้งปีหน้าที่จะเริ่มเดือนม.ค. 2559 คาดว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะวิกฤติหนักในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเจ้าพระยา ใน 26 จังหวัด ประเมินว่าจะมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 4.7 แสนครัวเรือน

สำหรับผลกระทบจะหนักถึงขนาดปลูกพืชไม่ได้เลยหรือไม่นั้น คงต้องรอการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง การรับมือภัยแล้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ น่าจะมีหยิบยกเรื่องไต่ถามภาคเกษตรมาอย่างจริงจัง เพราะหนึ่งในมาตรการ

ที่เสนอ ครม.

**ธ.ก.ส.ถกผู้นำชุมชนเตรียมรับมือ**

นายลักษณะณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่กลองแล้ว โดยธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งหนี้เดิม ที่ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ตรงนี้ รวมถึงจะมีสินเชื่อใหม่เพื่อสนับสนุนให้ทำการเกษตรรูปแบบอื่น หรือนำไปประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ในช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ โดยจะสรุปรายละเอียดสัปดาห์หน้า

“ส่วนภาระหนี้กับธ.ก.ส. การดูแลสามารถพักหนี้ ยึดหนี้ได้ แต่เท่าที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ชาวบ้านยังอยากชำระหนี้เดิมต่อไป โดยได้สั่งให้สาขาในพื้นที่เข้าไปดูแล พูดคุยกับผู้นำชุมชน และเกษตรกรอย่างใกล้ชิดธนาคารพร้อมจะดูแลเกษตรกรให้สามารถต่อสู้กับภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้”

**ออมสินพักหนี้-ธพว.สร้างอาชีพ**

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ 90% เป็นลูกค้าธ.ก.ส. เป็นลูกค้าออมสินเพียง 10 % มาตรการที่ธนาคารจะช่วยเหลือได้คือการผ่อนปรนภาระการชำระหนี้ ทั้งการให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย การให้จ่ายเฉพาะเงินต้น หรือการพักชำระหนี้ให้ ธนาคารก็คงจะออกมาจัดการออกมาใหม่เพื่อกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะ

**สั่งเจ้าหน้าที่กรมชลฯแจกจดทำนาปรับ**

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้เรียกประชุมด่วนระดับผู้อำนวยการโครงการชลประทาน 64 หน่วยงาน และหัวหน้าสำนักงานชลประทาน 5 สำนักใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำปี2558/59

ที่รัฐยังไม่ประกาศงดทำนาปรัง แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่ควรถ่ายน้ำ

ดังนั้นทุกหน่วยงานของกรมชลประทานต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ถึงการบริหารจัดการน้ำที่กรมชลประทาน ต้องการงดส่งน้ำในพื้นที่เกษตรที่กระทบภัยแล้ง

ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลัก มีจำกัดคาดการณ์ว่าสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำ 3,600 ล้านลบ.ม. สำหรับอุปโภคบริโภค 1,100 ล้านลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ 1,400 ล้านลบ.ม. และสำรองไว้ถึงฤดูแล้งหน้าปี ช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. 2559 อีกจำนวน 1,000 ล้านลบ.ม. และเหลือน้ำ 177 ล้านลบ.ม. ไว้ให้พืชไม้ผลและพืชไร่

"ทุกคนต้องขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรสูบน้ำเข้านา จะต้องให้ทราบก็ยอม ปีนี้อ่างเก็บกักน้ำจริงๆ แม้กรม.ไม่ประกาศงดทำนาปรัง แต่สถานการณ์มันหนักกว่านั้น เพราะแล้งนี้จะยาวนานกว่าทุกปี ทั้งนี้ให้ทุกสำนักชลประทานลงพื้นที่ชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำตั้งแต่วันที่ (25 ก.ย.)"

#### คาดการณ์เกษตรกร 3 แสนครัวเรือน

นายสุเทพ กล่าวว่าการชี้แจงดังกล่าวจะนำ 8 มาตรการช่วยเหลือ เช่น ด้านปศุสัตว์ การจ้างงาน ตามที่กรม.อนุมัติไว้ ไปชี้แนะเกษตรกร โดยประเมินว่าเกษตรกรจะได้รับผลกระทบประมาณ 3 แสนครัวเรือน สำนักชลประทานทุกแห่งต้องวางมาตรการร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำทำความเข้าใจกับเกษตรกร ใน 6 มาตรการ

1.ประตุระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา จะเปิดรับน้ำเฉพาะอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลอาคารเชื่อมต่อจัดทำปฏิทินการรับน้ำส่งให้กรมชลประทานภายในวันที่ 25 ก.ย.นี้ กรมชลฯจะจัดทำ

แผนการรับน้ำรวมทั้งหมดภายในวันที่ 28 ก.ย.นี้

2.ส่งน้ำเพื่อรักษาระดับลำน้ำใน เกณฑ์ต่ำสุดและป้องกันตลิ่งพัง3.ห้าม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า335แห่งสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก โดยเด็ดขาดและห้ามเกษตรกรกรทำการปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกและหากมีความจำเป็นสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้จัดทำปฏิทิน ภายใน วันที่ 25 ก.ย.2558

4.สถานีสูบน้ำของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติทั้งนี้ ต้องจัดทำปฏิทินสูบน้ำให้กรมชลฯด้วย5.ลดการเลี้ยงปลากระชังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำแม่น้ำปิง น่านแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน ช่วงวันที่ 1ต.ค.-30 เม.ย.โดยแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำระดับน้ำให้กรมประมงและ6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ เพื่อไม่ต้องนำน้ำจากเขื่อนมาเจือจางน้ำเสีย

#### คาดการณ์เดือนพ.ย.มีแค่3.6พันล้านลบ.ม.

ทั้งนี้ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมอุตุฯนิมวิทยา รายงานว่า การคาดการณ์เรื่องพายุนับจาก 15 วัน ตั้งแต่วันที่(24ก.ย.)ยังไม่มีแนวโน้มของฝนและโอกาสที่จะเกิดพายุเ็น้อยมาก สำหรับการคาดการณ์ฝนในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือน ต.ค.นี้

ทั้งนี้กรมชลฯคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1พ.ย.2558 จะมีปริมาณ 3,677 ล้าน ลบ.ม. ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคประมาณ 1,100 ล้านลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 1,400 ล้านลบ.ม. เพื่อการเกษตร177 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ ช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย.2559 ประมาณ1,000 ล้าน ลบ.ม.

## เร่งรัดมาตรการรับมือภัยแล้งปีหน้า

● **รัฐบาลตื่นรับมือภัยแล้งต้นปีหน้า** “สมคิด” เรียกถกหน่วยงานเกี่ยวข้อง จี้เร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สัปดาห์หน้า เล็งจัดมาตรการเดิมออกมาใช้ทั้งให้สินเชื่อ ผ่อนปรนและแจกเงิน คาดมีเกษตรกรเดือดร้อน 4.7 แสนครัวเรือน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เป็นการระดมความเห็นและรวมพลังแบงก์รัฐโดยมี ธ.ก.ส.เป็นแกนหลักในการพิจารณา มาตรการเสริมกระทรวงเกษตรฯ ที่ออกมาแล้วในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2559 โดยจะสรุปมาตรการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

“รัฐบาลประเมินว่าปีหน้าน้ำจะแล้งตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จึงต้องมีมาตรการเตรียมไว้ โดยจำเป็นต้องดูแลให้เกษตรกรมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ” นายอภิศักดิ์ กล่าวและว่า อาจนำมาตรการเก่ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งการผ่อนปรนดอกเบี้ย รวมถึงการแจกเงินเพื่อช่วย

เหลือเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ และอาจต้องจัดโซนนิ่งภาคเกษตรไปด้วย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่าวันที่ 25 กันยายนนี้ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามมติ ครม. ทั้ง 8 เรื่อง ส่วนการพักหนี้และการแจกเงินจะเป็นการหารือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เบื้องต้นประเมินว่าหน้าแล้งปีหน้าที่จะเริ่มเดือนมกราคม 2559 คาดว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะวิกฤติหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและแม่น้ำเจ้าพระยาใน 26 จังหวัด ประเมินว่าจะมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 4.7 แสนครัวเรือน สำหรับผลกระทบจะหนักถึงขนาดปลูกพืชไม่ได้เลยหรือไม่แนบคงต้องรอการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการรับมือภัยแล้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ น่าจะนำเรื่องของโซนนิ่งภาคเกษตรมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะเป็นหนึ่งในมาตรการที่เสนอ ครม.

ด้าน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่กลองแล้วโดย ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งหนี้เดิม รวมถึงจะมีสินเชื่อใหม่เพื่อสนับสนุนให้ทำการเกษตรรูปแบบอื่น คาดว่าจะสรุปรายละเอียดได้สัปดาห์หน้า



## ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ที่ทำธุรกิจโคเนื้อ ประมง สุกร ไก่ไข่ และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ด้วยการขยายขอบเขตการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์



มาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2556-2557 ที่ผ่านมามีการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าให้กับสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 25 แห่ง โดยสนับสนุนรถห้องเย็นให้กับสหกรณ์ประมง จำนวน 10 แห่ง และปี 2558 สนับสนุนรถห้องเย็นและอุปกรณ์การตลาดให้



กับสหกรณ์ประมง สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประมงและปศุสัตว์

การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนสามารถนำไปปฏิบัติธุรกิจของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของสหกรณ์ สมาชิกและมีการสร้างเครือข่ายในระดับหนึ่ง โดยศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้พัฒนา

อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ แต่การเชื่อมโยงหรือการค้าเงินธุรกิจร่วมกัน ยังมีบางส่วนที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันราคาหรือการทำสงครามราคาตนเอง ส่งผลให้สมาชิกที่เป็นผู้ผลิตขายผลผลิตได้ในราคาที่ถูกลง ไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริง

ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นตัวแทนในการกระจายสินค้าแก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในระดับประเทศ และสหกรณ์มีการร่วมกันกำหนดราคาสินค้าเองอย่างเป็นธรรม ทั้งสมาชิกในฐานะผู้ผลิตสหกรณ์ในฐานะผู้บริหารจัดการขบวนการตลาด และผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อ อย่างเป็นธรรมทั้งห่วงโซ่.

# เกาะข่าวเกษตร

**เกาะข่าวเกษตร** ประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558.....**○** สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุม โครงการประชุมเสวนาการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคณะกรรมการ สหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมอบรม โดยมี นายประสิทธิ์ มุสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และ นายจักรี สุจริตธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้เข้าประชุมฯ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน.....**○** **ดร.อุษะดี พงศ์ มณีรัตน์** รองอธิบดีกรมประมง ประชุมผู้บริหาร จากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กลุ่มจังหวัด ที่ 16 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน และกลุ่มจังหวัดที่ 16 ประกอบด้วย น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืด เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.....**○** **พิธีเปิดงานวัน ประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558** ระดับ ประเทศ โดยมี **ดร.วิมล จันทโรทัย** รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด อาทิ กุ้ง ก้ามกราม ปลาน้ำจืด และปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา ณ ท่าแกวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามเฒ่า จังหวัดพิจิตร.....**○** **นาย สัตวแพทย์ไพโรจน์ เสงแสงชัย** รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม เสวนาเดินทางหน้าขับเคลื่อนโครงการสกลนคร เมืองโคเนื้อคุณภาพของอาเซียน ณ ห้อง ประชุมโรงแรมพีซีพาลเลซ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน.....**○**

“กิด ทางไทย”



## ส.ป.ก.ตั้งงบช่วยเหลือเกษตรกร

**๗** นายธน มีแสงเงิน รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า ภารกิจของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากการนำเงินของกองทุนเพื่อเป็นรายจ่ายขาดแล้ว ยังนำไปจ่ายเป็นรายจ่ายหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน เงินส่วนหนึ่งก็ยังไม่ไปปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายธน กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาของการปล่อยสินเชื่อบางครั้งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหนี้สูญ เช่น ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ หรือลูกหนี้มีรายได้น้อยเกินกว่าที่จะสามารถชำระหนี้ได้ มีรายงานข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 กองทุนฯ มียอดหนี้รวมทั้งสิ้น 52 จังหวัด หรือ 5,182 ราย รวมเป็น

เงิน 760.03 ล้านบาท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดอัตราการเกิดหนี้สูญ ดึงเงินกองทุนฯ จำเป็นต้องปรับแนวทางการปล่อยสินเชื่อและแนวทางการดำเนินงาน คือ 1. มีการคัดกรองคุณภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 2. วงเงินสินเชื่อต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต 3. จำกัดวงเงินการให้สินเชื่อไม่เกินรายละ 20,000 บาท 4. ผู้กู้ต้องเขียนแผนการผลิตและสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและจัดเก็บหนี้สิน 6. พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลของกองทุนฯ 7. เพิ่มช่องทางการชำระเงินของเกษตรกรผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ธ.ก.ส. โดยมีแผนครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ส.ป.ก. ตั้งงบซื้อที่ดินให้เกษตรกร 2,000 ล้านบาท.